

# ด่วนที่สุด

โทรสารในราชการกรมการปกครอง

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๐๕

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

จาก ปลัดจังหวัดสกลนคร

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ

## ข้อความ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชสิทห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม นั้น

ที่ทำการปกครองจังหวัด ขอจัดส่งสรุปข้อสั่งการในการประชุมดังกล่าว เพื่อให้ที่ทำการปกครองอำเภอ พิจารณาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)  
ปลัดจังหวัดสกลนคร

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

**สรุปข้อสั่งการ**  
**การประชุมผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล (VCS)**  
**เรื่อง แนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน**  
**วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.**

\*\*\*\*\*

ผู้รับผิดชอบ	ประเด็นข้อสั่งการ
<p><b>๑. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา</b> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑.๑ นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๐๑ น. เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้มีการแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร</p> <p>๑.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ตั้งแต่การแยกกัก กักกัน คัดกรองไว้สังเกตอาการ อย่างเข้มงวด และให้มีความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายจากการที่กักขังหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มาก รวมถึงการขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้านลดการเดินทางเพื่อสกัดกั้นและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง</p>
<p><b>๒. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ</b> ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๒.๑ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๐๑ น. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ รวมทั้งบูรณาการทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.๒ ขอให้ทุกจังหวัดได้รวบรวมประกาศจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้อำนาจในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่ได้มีผลใช้บังคับก่อนข้อกำหนดดังกล่าว แจ้งมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป</p>
<p><b>๓. นายสมคิด จันทมฤก</b> รองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ข้อสั่งการในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้</p> <p>๓.๑ การดำเนินการตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ (Social Distancing) อาทิ การเฝ้าตรวจ คัดกรองผู้กักกันตัวเอง ณ ที่พัก (Home Quarantine) ทุกกลุ่ม</p> <p>๓.๒ การจัดตั้งจุดควบคุมโควิด-19 โดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่</p> <p>๓.๓ การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อควบคุมการจัดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมาก</p> <p>๓.๔ การสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๕ การดำเนินการตามมาตรการสกัดกั้นการนำเชื้อเข้ามาในประเทศไทย</p>

สมคิด

๒๐๖๓

ผู้ปกครอง	ประเด็นข้อสังเกต
	<p>ในพื้นที่ตามทางบก</p> <p>๓.๖ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้แก่ พื้นที่ที่ต้องยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการตามพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง เมืองพัทยา และจังหวัดหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาค) และพื้นที่ที่มีการปิดพื้นที่และควบคุมการจัดการภายใน ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต)</p>
<p>๔. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๔.๑ การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลประชาชนผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และพื้นที่เสี่ยง ที่เข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน ทิวประเทศ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบการรายงานข้อมูล ผ่านแอปพลิเคชัน Thai Quarantine Monitor (Thai QM) ซึ่งปัจจุบันที่ดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ได้สำรวจพื้นที่และพบตัวบุคคลที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวนกว่า ๕ หมื่นคน และได้เข้าสู่กระบวนการเฝ้าสังเกตอาการ ที่พำนักของตนเองตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด</p> <p>๔.๒ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำแอปพลิเคชัน AOT Airport Application สำหรับติดตามการกักตัวของบุคคลกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ผ่านระบบ GPS Realtime จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ นายอำเภอ เน้นย้ำกลไกท้องถิ่นและท้องถิ่น ในการดำเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>๕. นายชนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง</p>	<p>เน้นย้ำการปฏิบัติสำหรับ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดังนี้</p> <p>๕.๑ บทบาทสำคัญของอำเภอ</p> <p>๕.๑.๑ การบริหารจัดการพื้นที่อำเภอของตนเอง ความประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อกำหนด คำสั่งต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเน้นการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมในทุกพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันความสับสน แต่กีด</p> <p>๕.๑.๒ มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท ๓ จำพวก ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี ลงมา โดยให้อยู่ในเคหสถานหรือสถานที่พักอาศัยของตน ขอเน้นไปยัง ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ กม. อสม. ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ให้ประชาสัมพันธ์ธำรงไว้ และตรวจสอบรายวันด้วย ซึ่งจะเป็บทบาทที่สำคัญของฝ่ายปกครองในหมู่บ้าน</p> <p>๕.๑.๓ การจัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับสู่ หมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านระบบ Thai QM เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักในการบริหารจัดการในพื้นที่ตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงที่ต้องมีการกักตัว ๑๔ วัน ซึ่งแต่ละกลุ่มได้มีแนวปฏิบัติที่ได้สั่งการไปแล้ว</p>

ธนพงศ์

ธนพงศ์

ผู้บริหาร	ประเด็นข้อสังเกต
	<p>๕.๑.๔ การบูรณาการการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอ ที่เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัด หรืออำเภอขนาดใหญ่ ขอให้ประสานหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้ชัดเจน และเป็นเจ้าเรื่องกรพทพวอาวชนระบุปฏิบัติหน้าที่ให้ชนิดเรียง และพึงบริหารจัดการอารมณ์ของประชาชนและเจ้าหน้าที่เพื่อลดผลกระทบกระทบกันระหว่างกัน</p> <p>๕.๑.๕ พื้นที่อำเภอชายแดนทั้ง ๑๒๙ อำเภอ ใน ๓๑ จังหวัด ให้ถือปฏิบัติ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๓ การปิดช่องทางการเข้ามา ในราชอาณาจักร ทั้งด่าน จุดผ่านแดน จุดผ่านพรม ขอเน้นย้ำให้ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด และสอดส่องดูแลช่องทางแนวทางธรรมชาติในพื้นที่ด้วย</p>
	<p>๕.๒ การสนับสนุนงบประมาณในระดับอำเภอ ขอให้ผู้อำนวยการนำไปใช้ งบประมาณในการบริหารจัดการพื้นที่ในเรื่อง COVID-19 จากงบประมาณ ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้มอบอำนาจให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ สามารถอนุมัติและดำเนินโครงการฯ ได้ทันที เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และ นอกจากนั้น จะได้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป</p> <p>๕.๓ ระบบจัดการข้อมูลกฎหมาย/มติ กรม/หนังสือสั่งการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ กรมการปกครองได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ดังนี้</p> <p>๕.๓.๑ ฐานข้อมูลเว็บไซต์กรมการปกครอง <a href="http://www.dopa.go.th">www.dopa.go.th</a> และได้จัดทำ Banner เฉพาะชื่อ "รวมข้อสั่งการ COVID-19" เพื่อให้อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องได้ ประโยชน์ เกิดความเป็นเอกภาพ</p> <p>๕.๓.๒ กลุ่มไลน์ "หนังสือสั่งการ ปค." ซึ่งจะมีการ Update ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕.๔ ขอให้กำลังใจ และชื่นชมความทุ่มเทและเสียสละของฝ่ายปกครองทุกภาคส่วน และขอให้ร่วมมือกันเพื่อผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน และให้นายอำเภอดูแล สุขภาพของตนเอง สุขภาพของบุคลากรอำเภอ การจัดหาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สำหรับบุคลากรในสังกัดด้วย</p>

Dudak

สมศักดิ์

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน  
กรมการปกครอง